

**ด่วนที่สุด**

ที่ รน ๐๐๒๑ / ว ๖๕

วิทยุในราชการจังหวัดระนอง

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง/ปลัดจังหวัดระนอง/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง/ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง/ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง/ผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระนอง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง/นายกเทศมนตรีเมืองระนอง /นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น /ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง/นายสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง/นายกสมาคมประมงระนอง/นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดระนอง

**ข้อความ**

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ได้ตรวจสอบสภาพอากาศกับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาระนอง คาดว่าในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้ ลักษณะเช่นนี้ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม สำหรับทะเลมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ ส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

๑. ติดตามสถานการณ์และข่าวการพยากรณ์อากาศโดยใกล้ชิดและแจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบ และพร้อมเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในทันที โดยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ เผื่อระวังเด็กตกน้ำ สารองปัจจัย ๔ (อาหาร ยารักษาโรค ฯลฯ) รวมทั้งติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่องในระยะ ๓ - ๔ วันนี้ (๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเผื่อระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมงในช่วงระยะวันแจ้งเตือนดังกล่าว สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ขอให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นสามารถประสานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ฯ รวมถึงปรับปรุงเส้นทางอพยพ พื้นที่รองรับการอพยพ การจัดวางระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การสื่อสาร การรายงานได้ทันที และขอให้กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ

๓. หากเกิดสถานการณ์และขอให้รายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐-๗๗๕๐-๐๑๙๐-๑

(นายสุวิวัฒน์ กาญจนศิลป์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง